

THANI - ปิดฉาก พร้อม เปิดโคม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึกลับ...

ก็จะเรียกได้ในตอนนี้ว่า รัฐบาลชุดเก่าได้ปิดฉากไปแล้วก็ว่าได้ เพียงแค่ตอนนี้ รอเปิดโฉมหน้าตา ครม. อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งก็เท่านั้น และรัฐบาลชุดใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการจริงๆ ก็ต้องหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา กันโน้นแหละครับ... แต่ที่จั่วหัวมาวันนี้เนี่ย อาจจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆ อย่างเหมือนกันนะ เอาแค่คำว่า "ปิดฉาก" นั้น เราจะเห็นการปิดฉากอื่นๆ ด้วยเหมือนกันนะ "ปิดฉาก 3 ป." ก็มีนะ และปิดฉาก หัวหน้าพรรค บางพรรคก็มีนะ และจะมีการปิดฉากอะไร ตามมาอีกหรือไม่ อันนี้ ใครเป็นคอการเมือง ก็ตามกันเอาเองนะครับ เห็นอเมซิกแค่ฝ้าๆ ดู และติดตามว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะมี หรือจะเปิดโฉมออกมาต่อไปนั้น อะไรมาก่อนจะมากหลัง ซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องมายังตัวหุ้นที่อยู่ในตลาดนั่นเอง... อีกอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่จั่วหัวมาวันนี้ ก็คือ เรื่องของแนวโน้มตลาด หรือ SET Index นั้นแหละครับ อาจจะเริ่มจะสรุปลง หรือมีความเป็นไปได้สูงแล้วว่า "ปิดฉาก คลื่น 4" ไปเรียบร้อยแล้วก็ว่าได้ และโฉมหน้าของการเป็นคลื่น 5 จะเป็นอย่างไร จะไปถึงไหน หลากๆ ท่าน ก็อาจจะพอทราบจากการ Live อยู่แล้วทุกครั้ง... ก็ลองๆ ตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะจะเห็นภาพได้ชัดกว่าการอ่านในคอลัมน์बाटาเซียนนี้ เห็นภาพ เห็นเส้นเห็นสาย เห็นโครงสร้างต่างๆ นานา ทั้งระยะสั้น และในระยะยาวๆ ด้วย เผื่อจะมีอะไรผิดปกติ เราก็จะได้เตรียมตัวได้ทัน... แต่ตอนนี้ คลื่น 5 น่าจะชัดเจนขึ้นแล้วละ เรื่องที่ยากต่อไป ก็คือ หุ้นรายตัว เพราะบางครั้ง คลื่น 5 นั้น หุ้นที่ขึ้นสูงๆ ไม่ยอมลง แต่เราขายไปแล้วนี่สิ

ดูตามเกม...

ก็ถ้าไม่กล้าจะเอาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ต้องเอาแนวโน้มที่ยังเป็นขาลง หรือ หุ้นที่ยังมีราคาต่ำๆ ในทางเทคนิคไว้ก่อน ส่วนปัจจัยพื้นฐาน จะเป็นอย่างไร ท่านก็เลือกเองก็แล้วกัน

แนวรับ : ...3.36-3.30 (หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.34 ยิ่งดี)

เป้าหมาย : ...3.50-3.60 และ อาจจะหวังได้ถึง 3.80

Price Chart...(THANI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น THANI... การคาดหวังที่ระดับ 3.8 นั้น คาดหวังได้จากการเห็นสัญญาณของ Indicator ที่เป็นภาพของ Bullish Divergent นั้นแปลว่า อาจจะมีการขึ้นแบบแรงๆ ได้ ซึ่งจากการผ่านแนวต้านระยะสั้นระดับ 3.34 ขึ้นมาได้ด้วยนั้น จึงเป็นสัญญาณที่น่าจับตามอง และภาพสัญญาณอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจจะคาดหวังการขึ้นเป็นรอบยาวๆ ได้ นั่น จะมาจากรูปแบบของ MA. ที่เริ่มจะเป็นสัญญาณ Golden Cross การที่เคยลงอย่างไร ในระลอกล่าสุด ก็อาจจะขึ้นกลับอย่างนั้นได้ในระลอกนี้ ก็แปลว่า จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 3.80 ได้แน่นอน แต่หลังจากนั้นแล้ว เราจะกลับไปดูในแนวโน้มขาลงที่เป็นขาลงใหญ่ๆ อีกที หากยืน 3.8 ได้ ขาลงก็จะจบ